

NĂM THỨ 56

THỨ BA

21

THÁNG 11-2017

(4-10 năm Đinh Dậu)

SỐ: 7127



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo.



Thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đảng Trung Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Trần Phú (thành phố Thái Bình).

Sáng ngày 20/11, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đi thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên nhiều trường học trong tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

● Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ

cán bộ, giáo viên toàn ngành nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục. Để hệ thống giáo dục trong tỉnh ngày càng hoàn thiện, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo phát huy những thành tích đã đạt

được, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu lớn của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục. Để hệ thống giáo dục trong tỉnh ngày càng hoàn thiện, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo phát huy những thành tích đã đạt

môn nghiệp vụ, xứng đáng với vị trí và niềm tin mà Đảng, Nhà nước và xã hội giao phó, luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ học sinh noi theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Dự kiến xây dựng nhà máy chế biến khoai tây công suất 20.000 tấn/năm

Đó là nội dung được đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh do đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì và đại diện Tập đoàn TH về dự án nhà máy chế biến khoai tây tổ chức sáng ngày 20/11.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn TH đã báo cáo khái quát chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến khoai tây trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhà máy có tổng vốn đầu tư trên 30 triệu USD, công suất khoảng 20.000 tấn khoai tây/năm, sản phẩm được xuất khẩu sang Trung Quốc, châu Âu và một phần tiêu thụ nội địa. Diện tích ban đầu cần xây dựng nhà máy khoảng 5ha, sau mở rộng lên 10 - 12ha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở,

ngành đã tham mưu, đề xuất những địa điểm để TH lựa chọn xây dựng nhà máy trên cơ sở những thuận lợi về giao thông, vùng nguyên liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao chủ trương đầu tư vào nông nghiệp Thái Bình của Tập đoàn TH đồng thời khẳng định Thái Bình luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Thái Bình. Đồng chí đề nghị Tập đoàn sớm có văn bản đề xuất chủ trương đầu tư; giao các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Tập đoàn trong khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng.

LƯU NGÀN

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH

Giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 20/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến hết tháng 10/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 30.990 người (đạt 94% kế hoạch năm); giải quyết cho hơn 5.000 trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 30.122

người (đạt 87% kế hoạch năm); chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 7 vạn đối tượng với tổng kinh phí thực hiện 1.261 tỷ đồng; triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng từ năm 2015 đến năm 2017; đã lập 248 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tư vấn cho 10.500 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Công tác giảm nghèo được

(Xem tiếp trang 4)
PHƯƠNG ANH

Hơn 11.000 người được cung cấp kiến thức dinh dưỡng, vận động, phát triển thể lực



Từ ngày 2 - 24/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn và truyền thông dinh dưỡng, vận động, phát triển thể lực cho giáo viên, học sinh 20 trường mầm non, tiểu học, tỉnh nguyên viên chữ thập đỏ và người dân các xã, thị trấn trong tỉnh.

Tại các lớp tập huấn và truyền thông, hơn 11.000 giáo viên, học sinh, tình nguyện viên chữ thập đỏ, người dân được cung cấp kiến thức dinh dưỡng, vận động hợp lý, khuyến nghị về sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, hạn chế sự gia tăng tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em từ 3 - 11 tuổi; cải thiện nhận thức và thói quen về dinh dưỡng, vận động hàng ngày cho phụ huynh, học sinh.

Hoạt động này thuộc dự án giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực - uống sữa, vận động, khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam phối hợp với hội chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình thực hiện.

HOÀNG LANH

ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN TIẾN HẢI TRỒNG 5.000 CÂY XANH

Từ ngày 5/11 đến nay, Đoàn Thanh niên huyện Tiến Hải đã tổ chức trồng 5.000 cây phi lao tại các xã Đông Trung, Nam Hồng, Đông Phong, Nam Trung, Nam Chính, Phương Công, Văn Trường và Công an huyện. Sau khi trồng xong, đoàn thanh niên các xã bàn giao cho các chi đoàn bảo vệ, chăm sóc, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao.

Đây là hoạt động thực hiện công trình, phần việc thanh niên của các cơ sở đoàn nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

TRẦN HIỀN
(Đài TTTH Tiến Hải)

VIỆT THUẬN

Tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp bền vững

(Xem trang 2)



Việt Thuận tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp bền vững.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ

(Xem trang 3)

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển

LTS: Ngày 16 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh ra Công văn số 4436/UBND-NNTNMT về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển. Toàn văn như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 11710/VPCP-CN ngày 2/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển (có văn bản phổ thông kèm); UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và

(Xem tiếp trang 4)

Đầu tư trên 1,5 tỷ đồng cho công tác thủy lợi đồng xuân

Huyện Hưng Hà có trên 400km sông trục, 56 cống đập nội đồng, 178 trạm bơm điện.

Vụ xuân năm 2018, Hưng Hà gieo cấy 11.000ha. Để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ xuân, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã đầu tư trên 1,5 tỷ đồng nạo vét 28.000m³ đất, đánh sả bãi 5 cửa cống qua đê, nạo vét sông Tân Việt, nạo vét cửa trạm bơm và thay hệ thống lưới lọc, trạm bơm tiêu úng Minh Tân. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tổ chức thu vớt bèo bống, rau muống, giải phóng 1,4 triệu m² dòng chảy, các công trình thủy lợi cơ bản hoàn thành. Để lúa xuân giành thắng lợi, Xí nghiệp chỉ đạo các trạm bơm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ gieo cấy và bám sát lịch xả nước của hồ thủy điện để đổ ải vụ xuân năm 2018.

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài TTTH Hưng Hà)